

หมอลักษณ์ เรขานิเทศ...แนะเคล็ดลับทำบุญของแต่ละราศี ปี 52 (3)

นำเสนอเมื่อ : 24 พ.ค. 2552

ราศีสิงห์

“ปีพุทธศักราช 2552 เป็นปีแห่งความมุกัดตันและตึงเครียด คุณจะต้องพึ่งด้วยความระมัดระวัง เพราะมีมูมที่จะเกิดคราวเคราะห์และคราวโชคที่ผมจะต้องฟันธงให้คุณได้ไขว้าง ชีวิต ยิ่งหลายคนอายุมาก สูงวัย เจ็บป่วยอออดๆแอดๆ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรไปกราบสักการะขอพรประจำปีคือ พ่อปู่หมอชีวกโกมารภักจ์ เป็นหมอที่รักษาพระพุทธรูปที่แรกที่ยากให้ไปกราบอยู่หลังพระอุโบสถวัดพระแก้วมรกต อีกที่อยู่โรงพยาบาลวิชัยยุทธหรือที่โรงพยาบาลสงฆ์ ไปกราบขอพรขอพระบารมีของปู่หมอชีวกโกมารภักจ์ช่วยคุ้มครองรักษาคุณ ให้แคล้วคลาดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ กราบนมัสการพระพุทธรูปนิมิตระพิชิตมาร พระประธานวัดหน้าพระเมรุ จ. พระนครศรีอยุธยา เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ที่พามาไม่เผาทำลายอยู่วัดเดียว ไปกราบขอพรจากท่าน ขอให้มีความสมบูรณ์ แคล้วคลาดจากภัยอันตรายต่าง ๆ ดุจองค์ท่านที่แคล้วคลาดจากภัยของสงครามเมื่อเสียกรุงครั้งที่ 2 สิ่งที่จะเสริมสิริมงคลให้คุณในราศีสิงห์แคล้วคลาดจากโศกภัยต่างๆในปี 2552 และควรพกติดตัวไว้คือ เสนกตาของคุณพ่อคุณแม่เอามาไว้คุ้มครองรักษาตัว จะใส่เป็นกรอบพลาสติกแล้วพกติดตัว”



ราศีกันย์

“ปี พุทธศักราช 2552 เป็นปีที่คุณจะรุ่งโรจน์ ประสบความสำเร็จในแทบทุกประการ...ฟันธง ในปี 2552 นี้ สถานที่ที่เป็นสิริมงคลที่ชาวราศีกันย์ควรไปกราบไปไหว้สักการะได้แก่ กราบขอพรจากองค์พระพิฆเนศวร พระศิวะเทพ พระแม่อุมาเทวี พระพุทธรูปองค์นี้ตั้งอยู่ที่สี่แยกตลาดห้วยขวาง ไปกราบขอพรจะเป็นสิริมงคลคุ้มครองดวงชะตาตลอดปี ให้ชีวิตท่านมีแต่ความอบอุ่น และคิดหวังอะไรประสบความสำเร็จตลอดปี 2552 นี้ครับ นอกจากนั้นแล้วควรหาโอกาสไปกราบนมัสการ หลวงพ่อพระพุทธรูปชินสีห์ หลวงพ่อพระไพรีพินาศ ที่วัดบวรนิเวศวรวิหาร กราบขอพรให้แคล้วคลาดจากภัยอันตราย และขอให้คุ้มครองดวงชะตาไปตลอดทั้งปี ส่วนของมงคลที่ควรพกไว้คุ้มครองตัวเองให้พ้นโศกภัยก็คือ องค์พระพิฆเนศวร เหรียญพระศิวะ หรือเหรียญพระแม่อุมา”



ราศีตุลย์

“ปีพุทธศักราช 2552 เป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่น่าชื่นใจ ปีนี้เป็นปีทองผ่องอำไพโดยภาพรวมแบบ ...ฟันธง ฉะนั้นผมขอแนะนำให้ไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นทองได้แก่ กราบนมัสการพระพุทธรูปมหาสุวรรณปฏิมากร หรือหลวงพ่อบุญรอด เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยสุโขทัย ปัจจุบันท่านประดิษฐานอยู่ในพระมหามณฑปที่ดงาม อยู่ที่วัดไตรมิตรวิทยาราม ถ.เยาวราช กราบขอพรองค์เทพคือ พระตรีมูรติ คือพระศิวะ พระพรหม พระนารายณ์ อยู่ในร่างเดียวกัน มีอยู่ 2 ที่ครับหน้าอาคาร CENTRAL WOLD เป็นพระตรีมูรติปางประทานพร ใครที่มีความสบายอยู่แล้ว อยากดีขึ้น ไปกราบตรงนั้น แต่ถ้าใครมีปัญหาทุกข์ใครมีอุปสรรคมีปัญหาคงไปกราบตรีมูรติปางทรงนิล พัตรที่สี่แยกตลาดห้วยขวางจะประสบความสำเร็จตลอดปี 2552 นี้ครับ”



“ปีนี้เป็นปีทอง ดวงกำลังเจริญรุ่งเรืองไปสู่จุดสูงสุด
ฉะนั้นสรรพสิ่งมีมงคลสำหรับชาวราศีตุลย์ในปี 2552 ที่จะให้คุณเจริญคือ พระสมเด็จ สุขุมเด็จ
แปลว่าสูงสุดของพระราชอาณา พระสมเด็จไม่ว่าจะเป็นรุ่นเการุ่นใหม่ เช่น พระสมเด็จวัดเจ้าอาาม ผังธน
ไปหาไวบรูชาติติดตัว จะอำนวยความสะดวกผลให้มีความสำเร็จดังที่หวัง ฟันธง..ครับ”



ราศีพิจิก

“ปี นี้ชาวพิจิกต้องระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์เฉี่ยวชน
คุณจะต้องมีหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดแขวนไว้ประจำรถ
ตานหารรถจะต้องมีสติ๊กเกอร์พระนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนบนพระราหูติดเอาไว้ จะได้แคล้วคลาดจากภยันตราย
และเนื่องจากชาวราศีพิจิกนั้นมีเทพพระอังคารเป็นเทพประจำตัว เพราะฉะนั้นในปี 2552 นี้
ผมแนะนำให้ไปกราบหลวงพ่พระนอน ซึ่งวัดจะได้นอนมา และมีความมั่นคง
ขอหลวงพ่พระนอนคุ้มครองรักษาได้แก่ หลวงพ่พระนอน วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง ,หลวงพ่พระนอน
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ ,หลวงพ่พระนอน วัดบวรนิเวศฯ ,หลวงพ่พระนอน
วัดพระนอนจักรสีห์ จ.สิงห์บุรี ,หลวงพ่พระนอน วัดใหญ่ชัยมงคล จ.อยุธยา ,หลวงพ่พระนอน วัดสะตือ จ.อยุธยา
และกราบสักการะพระบรมรูปอดีตพระมหากษัตริย์พระนเรศวรมหาราช ที่วัดใหญ่ชัยมงคล
ขอพระบารมีคุ้มครองรักษาตัวท่านให้มีชัยชนะ แคล้วคลาดจากโศกภัยทั้งปวง”



“ชาวพิจิกตามปรัชญาของโหราศาสตร์นั้น มีดาวอังคารเป็นดาวประจำตัว
ถือเป็นดาวตัวแทนแห่งสงครามและการต่อสู้ ของมงคลที่ควรจะมีไว้คุ้มครองท่านตลอดปี 2552 นี้คือ
เหรียญพระนเรศวรมหาราช หาเหรียญที่สร้างจากวัดใดก็ได้มาพกติดตัว”



ราศีธนู

“สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวราศีธนูควรไปกราบสักการะขอพร เสริมชะตาราศีประจำปี 2552 มีอยู่ 2
ที่ครับ กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ภูเขาทอง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ราศีธนูถือว่าเป็นราศีของภพศุภะของดวงเมือง แปลว่าภพสูงสุด
เพราะฉะนั้นภูเขาทองกลางเมืองรัตนโกสินทร์ที่ใหญ่ที่สุดก็คือวัดสระเกศ เป็นภูเขาทองที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ไปไหว้ไปกราบสักการะขอพร เพื่อให้ชีวิตนั้นผ่องใสดุจสีทองผ่องอำไพขององค์ภูเขาทอง คุณจะมีแต่ความสุข
ความเจริญ”



“ชาวราศีธนูนั้น ตามหลักเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ ท่านมีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประจำตัว
ตามหลักทฤษฏีกำเนิดเทพพระพฤหัสบดี สร้างจากฤๅษี 19 ตน ประกอบกับดวงชะตาของคุณในปี 2552 นี้
เรื่องสุขภาพมีปัญหา เจ็บไขได้ป่วย รวมถึงบุตรหลานที่ดื้อซุกซน เลี้ยงยาก
ตลอดจนท่านที่ต้องการมีบุตรผมแนะนำให้ไปไหว้ฤๅษี
ที่ผมไปกราบสักการะเป็นประจำอยู่ที่เทวาลัยสี่แยกตลาดห้วยขวาง ของมงคลเสริมดวงชะตาตลอดปี 2552
รูปหล่อลอยองค์ฤๅษี อาจจะเป็นภาพก็ได้ หาเอาไวบรูชาติติดตัวตลอดปี 2552 นี้”